



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐคีร์กีซ

- พรรค Kyrgyzstan's Social Democratic Party (SDPK) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป

๒. สาธารณรัฐเบลารุส

- นายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเบลารุส

๑. สาธารณรัฐคีร์กีซ : พรรค Kyrgyzstan's Social Democratic Party (SDPK) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป (วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สาธารณรัฐคีร์กีซได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค Kyrgyzstan's Social Democratic Party (SDPK) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศกล่าวยกย่องว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขัน แต่ยังคงต้องพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มความโปร่งใสในกองทุนพรรคการเมือง

นาย Ignacio Sanchez Amor ผู้ประสานงานพิเศษและหัวหน้าองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ซึ่งมีหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งในคีร์กีซสถาน กล่าวเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมาว่า เป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและมีสีสันอันเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียกลาง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่บกพร่องในการใช้ระบบการลงทะเบียนข้อมูลชีวภาพแสดงให้เห็นว่า ต้องมีการพัฒนาการทำงานต่อไป ประชาชนหลายคนร้องเรียนว่าไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ เพราะไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับบัตรแสดงตนระบบข้อมูลชีวภาพที่ใช้ประกอบในการเลือกตั้ง

ทางด้านนาย Meritxell Mateu Pi หัวหน้าสมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรปของคีร์กีซสถาน (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) กล่าวว่า ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีทางเลือกอย่างอิสระในการเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก แต่ต้องปรับปรุงในเรื่องความโปร่งใสของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและกองทุนพรรคการเมือง

ทั้งนี้ นาย Tuigunaaly Abdraimov ประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งของคีร์กีซสถาน ประกาศผลการเลือกตั้งในเบื้องต้น ดังนี้ ลำดับ ๑ คือ พรรค SDPK ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๒๗.๕ มีที่นั่งจำนวน ๓๘ ที่นั่ง ลำดับ ๒ คือ พรรค Respublika Ata-Jurt (Fatherland) ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๒๐ มีที่นั่งจำนวน ๒๘ ที่นั่ง ลำดับ ๓ คือ พรรค Kyrgyzstan ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๑๒.๘ มีที่นั่งจำนวน ๑๘ ที่นั่ง ลำดับ ๔ คือ พรรค Onuguu-Progress ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๙.๓ มีที่นั่งจำนวน ๑๓ ที่นั่ง ลำดับ ๕ คือ พรรค Bir Bol ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๘.๔ มีที่นั่งจำนวน ๑๒ ที่นั่ง และ ลำดับ ๖ คือ พรรค Ata Meken (Fatherland) ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๗.๗ มีที่นั่งจำนวน ๑๑ ที่นั่ง โดยมีพรรคการเมืองจำนวน ๖ พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ ๗ ที่มีที่นั่งในสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ คน มีจำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งร้อยละ ๕๙ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

นาย Bruce Pannier ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว RFE/RL ณ กรุงบิชเคก กล่าวว่า นับเป็นความประหลาดใจที่มีพรรคการเมืองจำนวน ๖ พรรคการเมืองที่จะได้รับที่นั่งในสภา โดยเป็นพรรคการเมืองใหม่จำนวน ๒ พรรค ได้แก่ พรรค Onuguu-Progress และพรรค Bir-Bol และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีพรรคร่วมรัฐบาลคือ พรรค Ata Meken (Fatherland) ซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นที่ผิดหวังอย่างมาก

ทั้งนี้ มีผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประมาณ ๒.๗ ล้านคนได้ลงทะเบียนเลือกตั้งหลังจากได้รับบัตรแสดงตนระบบข้อมูลชีวภาพ เป็นครั้งแรกในเอเชียกลางที่ใช้ระบบสแกนเพื่อระบุลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือลายนิ้วมือที่จะทำให้ยุติการทุจริตของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามก็เกิดปัญหาทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยที่ได้รับรายงานจากระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ และนาย Taiyrbek Sarpashev รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ว่ามีผู้ออกเสียงเลือกตั้งจำนวนร้อยละ ๓ - ๕ เผชิญกับปัญหาทางเทคนิคด้วยระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบชีวภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบางพรรคการเมืองพยายามซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐจะทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าว

อนึ่ง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ ๓ นับตั้งแต่ นาย Kurmanbek Bakkiev ถูกขับออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ ๕ ปี ที่ผ่านมา การเลือกตั้งทั่วไปทั้งสองครั้งก่อนนี้ในคีร์กีซสถาน คือ การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ๒๕๕๓ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ถือว่าเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรมโดยมีผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ

การเลือกตั้งของคีร์กีซสถานเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยประเทศเพื่อนบ้านอย่าง คาซัคสถานและอุซเบกิสถานมีประธานาธิบดีเพียงคนเดียว นับตั้งแต่การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต

ที่มา : <http://www.ft.com/cms/s/0/7b833598-6a82-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3oWpv7tc> (วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.rferl.org/articleprintview/27288300.html> (วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.eng.24.kg/election2011/print:page,1,177348-news24.html> (วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๒. สาธารณรัฐเบลารุส : นายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเบลารุส (วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเบลารุส โดยนายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโกได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัย โดยผลการนับคะแนนในเบื้องต้น ปรากฏว่า นายลูคาเชนโก ประธานาธิบดีของเบลารุสชนะการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกเป็นสมัยที่ ๕ โดยได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๘๔ มากกว่าเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๘๐ ส่วนผู้สมัครจำนวน ๓ คน ได้รับคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕ ทั้งนี้ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๗๕

นายลูคาเชนโก อายุ ๖๑ ปี ครองอำนาจมา ๒๑ ปี นับตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ ผู้นำฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่า การลงคะแนนเสียงไม่มีความเป็นอิสระและไม่มีความยุติธรรม บรรดาผู้สนับสนุนฝ่ายค้านออกมาประท้วงที่กรุงมินสก์ภายหลังจากการสำรวจความเห็นเสร็จสิ้นลง โดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้คว่ำบาตรระบอบเผด็จการ และให้นายลูคาเชนโกออกจากตำแหน่ง

บรรดาผู้วิจารณ์กล่าวโทษประธานาธิบดี และกลุ่มผู้สนับสนุนที่ขัดขวางพรรคฝ่ายค้านหลัก ในการนำเสนอต่อสาธารณชน และจำกัดการเข้าถึงสื่อของรัฐ

ทางด้านนางสเวตลานา อเล็กซีวิช ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี นี้ กล่าวว่า นายลูคาเชนโกเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยุคโซเวียตและเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุส

- เบลารุสมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๗ ล้านคน มีการเลือกตั้งจำนวน ๕ ครั้ง ในช่วงเวลา ๒๑ ปี แต่จนถึงปัจจุบัน มีประธานาธิบดีเพียงคนเดียวคือ นายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก
- ประธานาธิบดีไม่เคยได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ และคาดว่าจะได้รับการประกาศชัยชนะอีกครั้ง
- บรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีจำนวน ๓ คน มีจำนวน ๒ คน ที่สนับสนุนนายลูคาเชนโก
- การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเบลารุสจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓ มีผู้สมัคร ๗ คน จากผู้สมัครทั้งหมด ๙ คน ถูกคุมขัง และมีเพียง ๑ คน ที่ได้รับการปล่อยตัวในปีนี้ตามแรงกดดันจากนานาชาติ

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-europe-34499387> (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.theguardian.com/world/2015/oct/11/alexander-lukashenko-expected-to-remain-as-belarusian-president> (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

นางสาวจารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘